



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์โทรสาร ๐-๒๖๔๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๒๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จับปอ.หาข้อสรุปลดสอบ GAT-PAT ซีเหลือ2ครั้งลดภาระค่าใช้จ่าย

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทำหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐ 23 แห่ง เพื่อเสนอให้ใช้ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) เดือนกรกฎาคม มาใช้ในการรับตรง ขณะที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เสนอให้สอบ GAT และ PAT สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิชชันส์) ปีละ 3 ครั้ง ว่า เหตุผลที่ สทศ.ดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากได้ออกไปทำประชาพิจารณ์ทั่วประเทศ พบว่าเสียงส่วนใหญ่อยากให้สอบ GAT และ PAT เพียงปีละ 2 ครั้ง เพื่อผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป และในช่วงเดือนกรกฎาคม เด็กเพิ่งเรียน ดังนั้นความรู้จะยังไม่เพียงพอที่จะมาสอบ ขณะที่มหาวิทยาลัยเกรงว่าถ้าไม่สอบเดือนกรกฎาคม แต่ให้ไปสอบเดือนตุลาคมเลย สทศ.อาจจะประกาศผลสอบที่จะนำมาใช้ในการรับตรงไม่ทัน

"ได้พูดคุยเบื้องต้นกับทาง สทศ. ทราบว่า สทศ.สามารถตรวจข้อสอบของเดือนตุลาคมได้เร็วขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการรับตรงได้ ส่วนตัวคิดว่าทั้ง สทศ.และ ทปอ.ก็คงมีเหตุของตนเอง อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะสอบกี่ครั้ง ก็มีข้อดีและข้อเสีย ขณะเดียวกันมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งเท่าที่ดู ทปอ. รับฟังข้อเสนอของ สทศ. เพื่อนำไปพิจารณาอีกครั้ง และผู้ที่จะตัดสินใจว่าจะให้สอบกี่ครั้ง คือ ทปอ. เพราะเป็นผู้กำหนดให้สอบ และนำผลสอบไปใช้ ขณะที่ สทศ. เป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้นเมื่อพบปัญหาต้องแจ้งให้ ทปอ.ทราบ" รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.กล่าว และว่า ส่วนเรื่องที่ ทปอ.มีแนวคิดจะลดค่าสมัครสอบ GAT และ PAT นั้น ก็คงจะทำได้ แต่คงต้องไปลดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนลง เช่น การส่งผลคะแนนสอบทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นอำนาจตัดสินใจของ ทปอ. แต่ก่อนจะตัดสินใจอย่างไรคงต้องดูข้อมูลและค่าใช้จ่ายต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร เพราะผลสอบ GAT และ PAT นำไปใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งต่างจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ที่ให้สอบฟรี เพราะต้องการนำผลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา